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Fundur	stjórnar	ÆSKÞ	7.	nóvember	2019	í	Neskirkju	

	

Mætt:	Jóhanna	Ýr,		Anna	Lilja	og	Daníel	Ágúst.	Einnig	situr	Jónína	Sif	fundinn.	

Fundur	hófst	kl.	16.36.	

	

Landsmót	

Jónína	er	að	verða	brjáluð	á	óskilamununum.	

Könnunin.		

• Fengum	12	svör	sem	er	svipað	og	venjulega.		

• 17-23	ára	flestir	sem	að	svara.		

• Fjórðungur	er	að	koma	í	fyrsta	skiptið.	

• Tímasetning:	Meirihluti	finnst	frábær.	Einn	sem	kýs	á	móti.	

• Meira	en	helmingur	ánægður	með	skráningarfrestinn	sem	og	skráninguna.	

• Flestir	eru	frekar	ánægður	með	upplýsingar	fyrir	mót.	Einn	fer	fyrir	neðan	miðju.	

• Flestum	fannst	brottförin	frá	heimabyggð	góð	sem	kemur	á	óvænt,	þar	sem	það	

voru	tafir.	

• Einum	fannst	koman	á	Ólafsvík	léleg	en	öllum	öðrum	góð.	

• Það	er	yfirleitt	einn	sem	svara	lélega,	sem	er	úr	takti	við	hin	svörin.	

• Flestum	fannst	brottförin	góð.	

• Allir	ánægðir	með	vaktarplan	leiðtoga.	

• Allir	ánægðir	með	skipulag	mótsins,	en	einn	er	hlutlaus.	

• Allir	ánægðir	með	matinn.	Einn	hlutlaus.	

• Meirihlutinn	var	ánægður	með	gistinguna.	Einhverjir	hlutlausir	og	einn	ósáttur.	

• Langflestur	fannst	mótssvæðið	frábært.	Einn	er	hlutlaus	og	einn	segir	að	það	

hefði	geta	verið	betra.	

• Teningaratleikurinn	fékk	betri	viðbrögð	en	við	áttum	von	á.	Við	gerðum	ráð	fyrir	

þrem	aukatímum	fyrir	leikinn	en	það	endaði	í	tímapressu	því	rúturnar	

frestuðust.	Flestir	skráðu	sig	sem	hlutlausa.	Fjórum	fannst	hann	góður.	

• Mótssetningin	fékk	góða	dóma.	
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• Allir	voru	ánægðir	með	fræðsluna,	einn	sagði	að	hún	hefði	getað	verið	betri.	

• Allir	ánægðir	með	hópastarfið	og	hæfileikakeppnina.	

• Allir	voru	ánægðir	með	guðsþjónustuna.	

• Allir	ánægðir	með	ballið	nema	einn.	

• Tónlistin	fær	toppeinkunn.		

• Það	kemur	ein	ábending	um	að	hafa	mótið	eftir	áramót.	

	

Mikið	var	um	að	þátttakendur	voru	að	fara	í	sérfæði	sem	þau	voru	ekki	skráð	fyrir.	

Hugmynd	er	að	hafa	hádegismatinn	á	laugardaginn	á	næsta	móti	vegan.	

Þetta	var	alveg	ávaxtalaust	mót.	Þurfum	að	hafa	ávexti	meira	í	matartímanum	á	næsta	

móti.	Mata.is	er	heildverslun	með	ávexti	og	grænmeti.	

Í	nefndinni	vantaði	frumkvæði	að	grípa	inn	í	verkefni	hjá	hvor	öðrum	til	að	aðstoða.	Það	

vantaði	meira	„hey	ég	skal“	frumkvæðið.	Það	gerir	mótið	þyngra	fyrir	alla,	og	að	hugsa	

um	að	aðrir	sinni	líka	sínu	hlutverki.	

Það	ætti	að	setja	inn	í	vaktarplanið	fyrir	þá	sem	eru	á	vakt	í	t.d.	skólanum	að	taka	

klósetthring	og	passa	upp	á	að	allt	sé	hreint.	

Þurfum	að	fá	styrk	frá	KS	fyrir	næsta	mót.	

Væri	gott	ef	að	einhverjir	úr	stjórn	gætu	farið	á	Sauðarkrók	í	lok	nóvembers.		

Ennþá	stendur	innheimta	myndablaða	fyrir.	

Næst	kemur	enginn	á	mótið	nema	að	skila	inn	myndablaði,	hvort	sem	að	svarið	er	já	eða	

nei.	

	

Janúarnámskeið	

Við	ætlum	að	stefna	að	því	að	halda	Janúarnámskeið.		

Við	þurfum	að	hafa	að	huga	að	staðsetningu	sem	að	hentar.	

Jónína	hefur	heyrt	í	ýmsum	fyrirlesurum	sem	væri	áhugavert	að	fá.	Hún	ætlar	að	bera	

það	undir	stjórnina.	

	

Hetjudinner	
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